

นิตยภัต

ปีที่ 45 ฉบับที่ 61 วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันสุดท้าย(6 ต.ค.)ของการขยายเวลาการรับเสนอชื่อบุคคล เพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง การสรรหา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่องจากเดิมให้มีการเสนอชื่อภายในวันที่ 23 กันยายน 2557 เป็นวันสุดท้ายของการเสนอฯ หากคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เห็นว่า จำนวนผู้รับการเสนอชื่อมีจำนวนน้อย จึงเห็นสมควรขยายเวลารับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไปอีกจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 โดยมีกระบวนการสรรหา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการสรรหาบุคคลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ให้ได้รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวนสองเท่า และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร พร้อมประวัติ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557

ขั้นตอนที่ 3 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อในขั้นตอนที่ 2 เป็นประธาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งชื่อ และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสิบชื่อ และจัดลำดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เหลือ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ ทั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากขั้นตอนที่ 3 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 หรือโทรศัพท์ 0 - 7539 - 2041

สรุปการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ในช่วงเดือนกันยายน 2557

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ศิลปนาฏศิลป์ไทย นำเสนอการแสดง ระบายครุฑ รำยาหรีนตามนทกยง ระบายเบญจพารา ระบายตารีนิกะห์ และละครนอกเรื่องรถเสน ตอนจากเมรี วันที่ 19-20 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเดอะคอนกรีตบริหารส่วนจังหวัด



พันธกิจด้านการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองนโยบายและแผน จัดประชุมพิจารณาครั้งรองงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสุตหอม สำนักงานอธิการบดีชั้น 2



สรุปการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสำคัญตามพันธกิจ (ต่อจากหน้า 2)

พันธกิจด้านบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยศูนย์วัฒนธรรม จัดโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2557 ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีแห่ห่มรับและจัดเวทีประกวดกลอนสด โนราห์ เพลงบอก และหนังตะลุงเยาวชน ในงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ฉลองพระบรมธาตุสุ่มรดกโลกและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 17 – 26 กันยายน 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช





ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์คีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

โค้งสุดท้ายของการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 อีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะเข้าสู่บรรยากาศการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติกำหนดสอบระหว่างวันที่ 13- 17, 20 - 22 ตุลาคม 2557 ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ สอบระหว่าง 11 - 12, 18 - 19 ตุลาคม 2557 โดยกำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนวันที่ 26 ตุลาคม 2557 และกำหนดการทวนสอบระดับหลักสูตร ในวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2557 การทวนสอบระดับคณะ ในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2557 คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2557 และนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ขอแสดงความยินดีกับดร.ใหม่ ของมหาวิทยาลัยอีกสองท่าน ท่านแรกอาจารย์ธนวัฒน์ บุรีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ท่านที่สองขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รุ่งนภา พิมเสน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา

หลังจากครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี ผศ. ดร.ลดาวัลย์ แก้วศรีนวล พอมีเวลาว่างจากภารกิจหลัก ก็ได้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินโครงการฯ EGAT Short Film ไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย "หนังสั้น" ที่สร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ จนนำมาซึ่งความร่วมมือจากสถาบันในพื้นที่ภาคใต้ ส่งทีมนักศึกษาทางด้านการสื่อสารผลิตหนังสั้นเข้าร่วมประกวดในปี นี้ แน่ใจว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อวงการสื่อสารในอนาคตอย่างแน่นอน

สโมสรบุคลากรสายสนับสนุนขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการแก่คุณบุญลือ ปรีชาชาญ คุณประเสริฐ ชูแก้ว คุณเสถียร สุขพันธ์ และคุณเสถียร โพธิ์ทิพย์ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “บรรจสุวรรณ” ที่สูญเสียคุณแม่บุญศรี บรรจสุวรรณ (ป้าปุก) อดีตเจ้าหน้าที่หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(ภรรยาหลวงตาเลื่อน บรรจสุวรรณ) จะฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ตำบลท่าจั่ว อำเภอ จ. นครศรีธรรมราช จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้กับคำคม “คนที่ชอบโยนความผิดให้คนอื่น เป็นคนที่ยากจะพัฒนาให้ได้” สวัสดิ์คีจะ